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ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการด�าเนินงาน
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย” ผู้อ�านวยการฯ กล่าว

 ผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่ออกีว่า สิง่ทีค่าด
หวังในคร้ังนี้ คือ ผลการด�าเนินงานที่บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท้ังระดับ
นโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ 
ทุกคนทุ่มเทด�าเนินงานมาตลอดในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จะส่งผลให้คะแนนการประเมินของ
มหาวทิยาลยัเป็นไปตามเป้าหมายทีเ่ราคาดหวังไว้ 
เพื่อเป็นก�าลังใจในการท�างานของทุกคน

มจษ. พร้อมรับการประเมินฯ ระดับสถาบัน
เดนิหน้าพฒันางานตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั

 จนัทรเกษม พร้อมรบัการประเมนิฯ ระดบั
สถาบนั ลัน่ทกุคณะ หน่วยงานเตรยีมงานอย่างเตม็
ที่ คาดการประเมินฯ จะอยู่ในระดับดีมาก พร้อม
เดินหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อไป

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร.ชนกานต ์  
สุวรรณทรัพย์ ผู้อ�านวยการส�านักประกันคุณภาพ
การศกึษา กล่าวว่า การประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มหาวิทยาลัย 
มคีวามพร้อมในการรับการประเมินเป็นอย่างมาก  

 “ทางส�านักประกันคุณภาพการศึกษา
ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และทุกหน่วยงาน ที่ได้ท�าความเข้าใจและ
ร่วมมือกันในการด�าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
ตนเอง  ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลจากการ
ด�าเนินงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น ท�าให้การ 
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ” ผศ. ดร.ชนกานต์ กล่าว

 ผู ้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว ่า ในส่วน
การพัฒนาจุดแข็งของมหวิทยาลัยท่ีโดดเด ่น
ในปีการศึกษาที่ผ ่านมา คือ การปรับวิธีการ
ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ยุ ทธศาสตร ์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การ

มจษ. รกุหนักด้านภาษาองักฤษ
เสริมความรู้ ผ่านการสอบด้วยระบบ speexx

พัฒนาท้องถ่ินฯ โดยเฉพาะในด้านของการ
วิจัยและการบริการวิชาการ ที่แนวทางมี 
การบรูณาการทีช่ดัเจนขึน้ในรปูแบบงานวจิยัเชงิ
หน่วยพืน้ที ่ ในด้านการท�านบุ�ารงุศลิปะวฒันธรรม  
ยงัคงด�าเนนิการโครงการทีโ่ดดเด่นอย่างต่อเนือ่ง 
เช่น โครงการเชิดชูเกียรติเพชรสยาม โครงการ
ถนนวัฒนธรรม โขนผู้หญิง โครงการด้านศาสน
พธิร่ีวมกับวดัเสมยีนนาร ีรวมทัง้โครงการเกีย่วกบั
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในองค์กร  

 “ส่ิงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมที่ส�าคัญ 
คือการร่วมพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับเครือข ่ายการ

 ส�านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
จั ด ส อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  
Speexx ให้แก่บุคลากเพื่อเป็นการพัฒนา 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
จากโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ 
Speexx 

  อาจารย์พัทธนันท์ รัตนวรเศวต  
ผู้อ�านวยการส�านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กล่าวว่า ในการสอบครั้งนี้ ทางส�านักงาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายจากท่าน
อธิการบดี ด�าเนินการสอบวัดทักษะและความรู ้
ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวทิยาลยัตามยุทธศาสตร์ของชาต ิในยคุไทย
แลนด์ ๔.๐ อีกด้วย

  “การสอบในคร้ังนี้ มีความแตกต่าง
จากปีก่อน เป็นการวัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้หลังเรียน (post-test) ซึ่งในปีที่ผ่าน
มา ได้มีการวัดความรู้จากการสอบก่อนเรียน  
(pre-test) ไปแล้ว โดยตลอดระยะก่อนการ
สอบหลังเรียน (post-test) ในคร้ังนี้จะได้รับ

“เต้” หนุ่มน้อยที่หลังรักในดนตรี Jazz 
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครอง

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมเรียน
รู ้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ Speexx ด้วย
ตนเองแล้ว ซึ่งผลจากการสอบประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทั้งก่อน (pre-test) และหลัง 
(post-test) จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ประเมินพัฒนาการของทักษะความรู ้ด ้าน 
ภาษาองักฤษของบุคลากร” ผอ.พัทธนนัท ์กล่าว

  ผู ้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว ่า ด ้วย
กระบวนการ ในการจั ดสอบก ่ อน เ รี ยน  
(pre-test) และสอบหลังเรียน (post-test) 
รวมทั้งการเข้าเรียนแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ Speexx ผ่านระบบออนไลน์ด้วย
ตัวผู ้เรียนเองในครั้งนี้นั้น หวังเป็นอย่างย่ิง
ว่า ด้วยกระบวนการนี้ จะเพ่ิมทักษะภาษา
อังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ให้กับบุคลการสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่ อน�าไปพัฒนา 
ต่อยอดในการท�างานของตนเอง ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
ของชาติ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และสอดคล้อง
กับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของท่านอธิการบดี
ต่อไป
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  ขึ้นชื่อว่าการอ่าน หลายคนอาจ
จะไม่ชอบ มองว่าน่าเบื่อ แต่ก็ยังมีนักอ่าน
ตัวยงอีกไม่น้อย ต่างพากันเสพความรู ้ 
ความสุข คลายเครียด ด้วยหนังสือดี ๆ สัก
เล่มที่ตัวเองชื่นชอบ 

  เหมือนกับ... “ปุ้ย” นางสาวรัตนา 
เกล็ดพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย จะมาแนะน�า

หนังสือที่ตนเองโปรดปราน เธอบอกว่า
หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า...“เดินเล่นในสวน
ดอกไม้ การผลิใบของชีวิต ความรัก และ
ความหวัง” เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เบา
สมองมาก ๆ  ค่ะ

 	 “ส�ำหรับเนื้อหำภำยในหนังสือ
เป็น	เรื่องเกี่ยวกับกำรบอกเล่ำเรื่องรำว	
ประสบกำรณ์	ในแต่ละช่วงวัย	มีทั้งควำม
สุข	ควำมรัก	และควำมทุกข์	ปะปนกันอยู่	
ในบำงเรื่องบำงตอนจะมีแง่คิดดี	ๆ	เพื่อให้
ผูอ่้ำนได้น�ำไปปรบัใช้ในชวีติได้ด้วย	ซึง่ส่วน
ใหญ่แล้วผู้เขียนมีเจตนำให้ผู ้อ่ำนได้มอง
ชีวิตคิดบวก	ดังค�ำที่ว่ำ	“ขอบคุณควำมไม่
สมบูรณ์พร้อมที่ท�ำให้ฉันได้เรียนรู้และรัก
ในคุณค่ำชีวิตตนและชีวิตผู้อ่ืน”	ปุ้ยเล่าถึง
รายละเอียดของเน้ือหาหนังสือภายในเล่ม
ได้อย่างน่าสนใจ และยังเล่าุถึงเนื้อหาที่น่า
สนใจอีกว่า

 	 “ ห นั ง สื อ เ ล ่ ม นี้ 	 อ ่ ำ น แ ล ้ ว
เพลิดเพลินไปกับเรื่องรำวต่ำง	ๆ	เพรำะมี
ควำมหลำกหลำยในช่วงวัย	ซึ่งบำงเรื่องก็มี
ตรงกับชีวิตที่ผ่ำนมำของเรำบ้ำง	อ่ำนแล้ว
สนุกดีค่ะ	กำรใช้ค�ำก็สละสลวย” 

  “หนังสือเล่มนี้	พออ่ำนแล้ว	ท�ำให้
เรำได้ย้อนกลับไปในช่วงวัยตั้งแต่ยังเด็ก	
และล�ำดับเหตกุำรณ์ทีไ่ด้สนกุและทกุข์ด้วย	
อีกทั้ง	เนื้อหำในเรื่องก็ได้ให้ก�ำลังใจกับผู้
อ่ำนได้ดีด้วยค่ะ	เพรำะในบำงครั้งที่เรำท้อ	

เหน่ือย	หมดก�ำลังใจ	เรำกลับลืมมองไปว่ำ
ยงัมคีนทีท่กุข์	ล�ำบำกกว่ำเรำอกีมำก	ซึง่มนั
กจ็รงิ	คนเรำเกดิมำไม่มใีครมีพร้อมสมบรูณ์
ไปทุกสิ่งอย่ำง	ฉะนั้น	จะต้องใช้ชีวิตให้มี
ควำมสขุก่อนวนัทีจ่ะหมดลมหำยใจไป”	ปุย้ 
เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับจากหนังสือเล่มนี้ และ
ยังทิ้งท้ายถึงหนังสือแนวอื่น ๆ และเชิญ
ชวนอ่านหนังสือด้วยว่า

  “แนะน�ำให้อ่ำนแนวซีรีย์	โรแมน
ติก	คอมเมดี้	ค่ะ	ได้จินตนำกำรไปกับตัว
ละครในเรื่องด้วย	สนุกจนต้องตำมไปดูใน
ซีรีย์เลยนะคะ	เช่น	ซีรีย์เกำหลี

		 อยำกแนะน�ำให้ลองอ่ำนนิยำย
ในเว็บ	เพรำะอ่ำนที่ไหน	เมื่อไหร่ก็ย่อมได	้
สะดวกด้วย	แถมมีเรื่องให้อ่ำนเยอะมำก	
อยำกให้ทกุคนอ่ำนกันเยอะ	ๆ 	นะคะ	เพรำะ
สิ่งที่เรำอ่ำนนั้นถือเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้
เรำทั้งนั้น”

อ่านแล้วเพลิดเพลินไปกับ
เรื่องราวต่าง ๆ เพราะมีความ
หลากหลายในช่วงวัย ซึ่งบาง
เรื่องก็มีตรงกับชีวิตที่ผ่านมา
ของเราบ้าง อ่านแล้วสนุกดีค่ะ 
การใช้ค�าก็สละสลวย

  
 

How-to ป้องกันฝุ่น PM 2.5
  อย่างทีไ่ด้ทราบข่าวกันไป... ว่าเร่ิมมคีวนัและฝุน่เพิม่มากขึน้ในหลาย ๆ  จดุ ทัง้ในเมอืงหลวง และปรมิณทลต่าง ๆ  ซึง่ฝุน่ PM 2.5 น้ี เมือ่สดู
ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภมูแิพ้ ฝุน่ PM 2.5 กอ็นัตรายต่อร่างกายของเราอย่างไม่น่าเชือ่และมาพร้อมโรคมากมาย เรามาฟังเสยีงของหนุ่มสาวจันทร
เกษมกนัค่ะว่า... เขามีวธิรีบัมือและป้องกันตวัเองจากเจ้าฝุ่นนีก้นัอย่างไรบ้าง

นางสาวตุลาพร ทววีฒันสมบรูณ์ (บอมเบียร์)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ   
  ส�าหรับหนูนะคะ จะเตรียมหน้ากากอนามัยN95ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา ก่อนออก
จากบ้านควรเช็คค่าปริมาณฝุ่นละอองทุกคร้ัง และสวมเสื้อแขนยาวเพื่อปกป้องผิวหนังจาก
ฝุน่ทีอ่าจท�าให้เกดิการระคายเคอืง พกทชิชูเ่ปียกตดิกระเป๋าเพือ่ไว้เชด็ท�าความสะอาดก่อนรบั
ประทานอาหาร หลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจ้ง กินอาหารที่มีประโยชน์ และบ�ารุงร่างกายด้วย
อาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์ไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่มากับฝุ่นละอองค่ะ

นายธชัภูมิ ล้วนเมือง (นัน)
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๔ สาขาวิชาพลศกึษา คณะศึกษาศาสตร์
  อันดับแรกผมว่าเราควรหม่ันดูแลสุขภาพร่างกายเราอยู่เสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ 
ออกก�าลังกายเป็นประจ�าครับ แล้วอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะ เมื่อต้องออกจาก
บ้านในทุก ๆ  ครั้ง หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายในที่โล่งแจ้ง ให้หันมาออกก�าลังกายในห้องแทน เช่น บอดี้เวท ฟิตเนส  
หรือยิม ซึ่งจะท�าให้เราปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ได้ครับ
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 คนไทยนับล้านฝันอยากจะพูด
ภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา แต่
ฝันก็คงเป็นได้แค่ฝันถ้าคุณไม่เคยท�าตาม  
๓ ขั้นตอนต่อไปนี้เลย 

 ๑. ความมุ่งมั่น 
 ถ้าอยากพดูภาษาอังกฤษเก่งเหมอืน

เจ้าของภาษา คุณต้องใช้เวลาและความ
พยายามให้มากพอ โดยเฉพาะคนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษช้า และเมื่อคุณอายุมากข้ึน 
การเข้าถึงภาษาอังกฤษก็ยิ่งกลายเป็นเร่ืองท่ี
ยาก เพราะกล้ามเนื้อปากของคนท่ีอายุมาก
นั้นจะใช้ฝึกออกเสียงได้ยาก ดังนั้นการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดี ควรเริ่มจากความมุ่งมั่น
และพยายามอย่างไม่ลดละ อีกข้อส�าคัญคือ
การวางเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนภาษา
อังกฤษ ที่จะช่วยให้คุณเกิดแรงจูงใจมาก
พอทีจ่ะเอาชนะอปุสรรคทัง้หลายเพ่ือ “พชิิต” 
ภาษาอังกฤษ 

 ๒. เลือกให้ดีระหว่าง “British 
English” กับ “American English” 

 ถ้าคุณไม่เลือกระหว่าง “British 
English” กับ “American English” ตั้งแต่
ตอนเร่ิมเรียน การแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างภาษาอังกฤษทั้งสองแบบนี้จะกลาย
เป็นเรื่องที่ยากมากในภายหลังทันที เพราะ
ภาษาอังกฤษทั้งสองแบบนี้อาจจะมีบาง
ค�าที่สะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน 
นอกจากน้ันยังมีหลักในการออกเสียงสูงต�่า
ทีต่่างกนั โดยหากเลอืกเรียน British English 
ก็ควรจะฝึกฟังข่าวจากช่อง BBC หรือชม
ภาพยนตร์ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษส�าเนียงบ
ริทิช และเมื่อค้นหาค�าศัพท์ในดิกชันนารี  
ก็จ�าเป็นจะต้องใส่ใจกับสัญลักษณ์โฟเนติก
เป็นพิเศษ เพื่อให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง  
ในอกีกรณ ีหากคุณเลอืกทีจ่ะเรยีน American 
English คุณควรจะดูข่าวช่อง CNN และ 
ดูหนังอเมริกันให้มาก ๆ ในขณะเดียวกันก็

ควรจะศึกษาสัญลักษณ์โฟเนติกด้วย 
 ๓. สภาพแวดล้อมในการใช้ภาษา

อังกฤษ 
 หากเรียนรู้ค�าศัพท์และไวยากรณ์ได้

ดีแล้ว แต่กลับไม่มีสภาพแวดล้อมที่ให้ได้ฝึก
พดู กย็ากทีจ่ะใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะคุณจะต้องอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษาอังกฤษ 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในทุก ๆ ที่ 

ทุก ๆ  เวลา เป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก หากต้องการ
ทีจ่ะพดูให้ถกูต้อง นอกจากการใช้เวลาฝึกฟัง
และพูดตามให้มากพอแล้ว กค็อืการใช้ภาษา
อังกฤษสื่อสารกับเจ้าของภาษาจริงๆ เพราะ
เจ้าของภาษาจะช่วยแก้ไขการออกเสยีงและ
การใช้โครงสร้างประโยคให้คุณ ‘

	 ไม่ได้ว่างมากขนาดนัน้	จะเอาเวลา
ที่ไหนไปคุยกับเจ้าของภาษา?’		 	
   หลาย ๆ คนมีความคิดแบบนี้ แม้
อยากจะพฒันาภาษาอังกฤษกบัเจ้าของภาษา
มากแค่ไหนก็ตาม แต่แค่ชีวิตการท�างานก็
ยุ่งมากพอแล้ว จึงท�าให้ไม่มีเวลาเดินทาง
ไปเรียนกับสถาบันสอนภาษาหรือสถานที่ ๆ  
มีชาวต่างชาติเยอะ ๆ  

 ความจริ งแล ้ ว  การหาสภาพ
แวดล้อมเพื่อฝึกภาษาอังกฤษไม่ใช่เร่ืองยาก
หรือต้องใช้ความพยายามมากมายเลยใน

ยุคปัจจุบัน และทุกส่ิงเป็นไปได้ส�าหรับคน
ที่ท�างานยุ่งจนไม่มีเวลา เพราะแค่เชื่อมต่อ
อนิเตอร์เนต็กับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
ก็สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ  เมือ่ว่าง
จากการท�างานหรือพักผ่อนอยู่บ้าน โดยการ
เข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่คุณ
สามารถฝึกโต้ตอบภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษาได้ทกุที ่ทกุเวลา ไม่ต้องเดนิทาง ไม่ต้อง
เจอปัญหารถติด สอนโดยอาจารย์เจ้าของ

ภาษาในคลาสออนไลน์ที่ผู้เรียนและผู้สอน 
มีความใกล ้ชิดและเป ็นการเรียนแบบ 
เรียลไทม์ 

 หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบออนไลน์นี้ ถูกน�าไปประยุกต ์ใช ้กับ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมาย เช ่น 
ฮาร ์ วาร ์ด และสแตนฟอร ์ ด  โดยใน
ประเทศไทย หลักสูตรน้ีก�าลังถูกน�ามา
ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ Topica Native ซึ่งมีสื่อการเรียน 
เช่น วิดิโอคลิป และสถานการณ์แบบเรี
ยลไทม์ ท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดความคุ ้น
เคยกับโทนเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 
อาจารย์เจ้าของภาษากว่า ๒๐๐ ท่านจาก
ยโุรป อเมรกิา และออสเตรเลยีช่วยให้ผู้เรยีน
รู้สึกไม่กดดัน ท�าให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคย
กับส�าเนียงภาษาอังกฤษที่หลากหลาย

ข้อมูลจาก : www.kroobannok.com

๓ เทคนิควิเศษ!
เสกให้คุณพูดอังกฤษ 

เก่งเหมือนเจ้าของภาษา
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ 
กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล เฉลียวจิตวนิช ,ภัทราพร มลาดินอฟ 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง pr.cru@chandra.ac.th

 สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งพัฒนา
คนให้มีความรู้ มีความสามารถในด้านความ
ถนัดของตน และน�าความถนัดของตน ผนวก
กับความรู ้ที่ได้รับจากการเรียนแสดงออก
มาเป็นผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
ประชาคมได้อย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับ 
๑ ผลผลิตจากรั้วจันทรเกษม ท่ีได้น�าความ
รู ้ ความสามารถ และน�ามาประยุกต์ใช้กับ
เวทีการประกวด จนสามารถคว้ารางวัลชนะ
เลิศ ในรายการ Thailand Jazz Workshop 
2019  ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าก็ไม่รอช้าท่ี
จะพามารู้จักหนุ่มน้อยนักดนตรี ที่รักในเสียง
เพลงจนประสบความส�าเร็จแบบนี้ กับนาย
ศรชัย จันทร์แก้ว หรือเต้ นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่จะมาบอกเล่าถึงการประกวด
ในเวทีนี้

 Q : แนะน�าตัวเองให้ชาวจันทร
เกษมได้รู้จักมากขึ้นหน่อยครับ

นี้ได้ข้อมูล การแข่งขันจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์รุ ่งธรรม ธรรมการ ช่ือว่ารายการ 
Thailand jazz workshop 2019 จัดเมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา และการแข่งขันครั้ง
นี้เป็นรายการที่จัดขึ้นทุกปี โดยแต่ละปีจะ
จัดการแข่งขันแต่ละเคร่ืองต่างกัน และการ
แข่งขันคร้ังนี้เป็นการแข่งขันระดับ inter-
national ที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกวด
รายการนี้ได้ด้วย แต่ด้วยในตอนแรกผมคิด
ว่าผมไม่อยากลงแข่งด้วยความทีว่า ในการ
แข่งขันคร้ังนี้เป็นดนตรีแนวใหม่ส�าหรับผม
และ มีผู้เข้าแข่งขัน เป็นจ�านวนมากท�าให้ผม

“เต้” หนุม่น้อยทีห่ลงัรกัในดนตร ีJazz
คว้ารางวัลชนะเลศิระดบัประเทศมาครอง

  A :  สวัสดีครับผมนายศรชัย จันทร์
แก้ว หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเต้ ผมเป็นนักศึกษา
ช้ันปีท่ี ๒ สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเครื่องดนตรีที่
ผมเล่น เรียกว่า Trombone ผมมีใจรักในการ
เล่นดนตรีและอยากน�าเรื่องราวที่ผมได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน มาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้อ่าน
กันครับผม

 Q : น้องเต้ เข้าร่วมการแข่งขัน 
Thailand Jazz Workshop ในครั้งนี้ได้
อย่างไรครับ

  A : ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้ง

ธนพล

แน่นอนอยู่แล้วครับส�าหรับการสร้างประสบการณ์ให้กับ
ตนเอง และสามารถสร้างประโยชน์ต่อตัวเองได้โดยการน�า 
ความรู้ที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีได้ และท�าให้เรา
มีช่ือเสยีงในวงการดนตรทีีก่ว้างมากย่ิงขึน้และต่อไปในอนาคต
ชื่อเสียงที่เราได้มาจากการแข่งขันอาจจะท�าให้เราได้มีงานเป็น
ศิลปินหรอืท�างานเก่ียวกบัดนตรใีนอนาคตอย่างแน่นอน
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ลังเลมาก ๆ ในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
แต่มีอาจารย์ท่านหนึง่ได้พดูกับผมประโยคส้ัน ๆ 
เหมือนเป็นประโยค ที่ท�าให้ผมคิดได้ผมจึง
ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

  Q : จากการแข่งขันในรายการนี้ 
น้องเต้ ได้รับรางวัลอะไรครับ 

  A : การแข่งขันแบ่งออกเป็นสาม
รอบครับ รอบแรกเป็นการส่งคลิป audition 
และรอบ ๒ เป็นการเล่นต่อหน้ากรรมการ
ชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันสามคน
สุดท้าย และในการแข่งรอบที่สอง มีคนที่ผ่าน
จากรอบส่งคลิปรอบแรกทั้งหมด ๔ คน จาก
ทั่วประเทศ และหนึ่งในนั้นก็ยังเป็นนักศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเหมือน
กับผมด้วย การแข่งขันรอบท่ีสองน้ีเป็นการ
คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันสามคนเข้าสู่รอบชิงชนะ
เลิศและหนึ่งในนั้นก็เป็นผม ในการแข่งขัน
รอบสุดท้ายที่เป็นรอบชิงชนะเลิศ และผมได้
รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้

 Q : อยากให้เราได้พูดถึงรางวัลที่
เราได้รับในคร้ังนี้ครับ

  A : พดูได้ว่ารางวลัในครัง้นี ้เป็นการ
แข่งขันที่เกี่ยวกับดนตรีในคร้ังแรกของผมเลย
ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดบั 
International ในครัง้นี ้สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ 
พ่อแม่ที่ให้การสนับสนุนในการเรียนดนตรี
ของผม อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นคนสอนผมใน
ตลอดปีที่ผ่านมาและขอบคุณเพื่อน ๆ  ทุกคน
ที่คอยเป็นก�าลังใจให้ผมครับ

  Q : อยากให้น ้องเต้ ได้บอกถึง
ดนตรี jazz ท่ีใครหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่
ทราบว่าเป็นดนตรีในแนวไหนครับ

  A : ต้นก�าเนิดของดนตรี jazz คือ
มาจากแนวเพลงที่เรียกกันว่า Blues ซึ่งเป็น
ดนตรีของคนผิวสีในสมัยที่คนผิวสียังเป็น
ทาสรับใช้ของคนผิวขาว ซึ่งเพลง Blues เป็น
เพลงแห่งความโศกเศร้าเพราะว่าเป็นเพลง
ของคนผิวสีที่เหน่ือยจากการท�างาน และ
เหน่ือยจากการถูกข่มเหงคนผิวสีเหล่านั้น 
จึงได้ท�าการร้องเพลง เล่นดนตรีเพ่ือระบาย
อารมณ์ตอนนั้นออกมา แล้วดนตรี Jazz ก็
น�าแนวเพลงนี้มาพัฒนาการเป็นดนตรี Jazz 
กลับเข้ามาเร่ืองแนวเพลง Jazz ค�าว่า Jazz 
ของผมประกอบด้วย ๓ อย่าง ๑. Improvisa-
tion ๒. swing ๓. Blues ถ้ามีทั้งหมดในสาม
อย่างน้ีคือดนตรีแนวเพลง Jazz และแนว
เพลงน้ีผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียด
เพราะ Jazz เป็นได้ทุกอย่างจริง ๆ ครับ ทั้ง

เร่ืองการพูดคุยกันของนักดนตรี และรวมถึง
อารมณ์ของผู้เล่นในตอนนั้น และนักดนตร ี
jazz ท่านหนึ่งก็คือหลุย อาร์มสตรอง นัก
ทรัมเป็ตแจ๊สคนส�าคัญได้กล่าวไว้ว่า “Man, 
if you have to ask what jazz is, you’ll 
never know.” ถ้าคุณถามว่า Jazz คืออะไร 
คุณจะไม่มีทางรู้ ผมว่าจะต้องท�าความรู้จัก
กันเองครับ ถึงจะรู้ว่า jazz คืออะไรครับ

  Q : การแข่งขันครั้งน้ีได้น�าความรู้
จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับการแข่งขัน
ในรายการน้ีไหม และใช้ในทางไหนบ้างครับ

  A : จากการแข่งขันในครั้งนี้ ผมได้
น�าความรู้จากที่ศึกษาในห้องเรียนกับอาจารย์
ที่ปรึกษา ในเรื่องของเครื่องดนตรีของผมที่ผม
ถนัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Improvisa-
tion rhythm melody และ skill สามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้กับการประกวดในรายการใน
คร้ังนี้ได้ทั้งหมดครับ

 Q : การออกไปหาประสบการณ์ 
การแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เราคิดว่าสามารถ
สร้างประโยชน์ต่อตัวเราได้อย่างไร

   A : แน่นอนอยู่แล้วครับส�าหรับการ
สร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง และสามารถ
สร้างประโยชน์ต่อตัวเองได้โดยการน�าความรู ้
ที่ ได ้เรียนไปประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี
ได้ และท�าให้เรามีชื่อเสียงในวงการดนตรีที่
กว้างมากยิ่งข้ึนและต่อไปในอนาคตชื่อเสียง
ที่เราได้มาจากการแข่งขันอาจจะท�าให้เราได้
มีงานเป็นศิลปินหรือท�างานเก่ียวกับดนตรีใน
อนาคตอย่างแน่นอน

  จบลงไปแล ้วนะครับส�าหรับบท
สัมภาษณ์ของน้องเต้ หนุ่มน้อยที่แสดงความ
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านดนตรี ที่ได้
น�าความรู้ และความสามารถจากห้องเรียน 
น�าไปสู ่การปฏิบัติจริง ทางทีมงานจันทร ์
กระจ่างฟ้าขอปรบมือให้กับความเก่งของน้อง
เต้ ด้วยนะครับ

พูดได ้ว ่ารางวัลในครั้งนี้  
เป ็ นการ แข ่ งขั นที่ เ กี่ ยวกับ
ดนตรี ใ นครั้ ง แรกของผม
เลยผมรู ้สึกดีใจมากที่ ได ้ รับ
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันใน
ระดับ International ในครั้งนี้ 
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ พ่อ
แม ่ที่ ให ้การสนับสนุนในการ
เรียนดนตรีของผม อาจารย์
ที่ปรึกษาที่ เป็นคนสอนผมใน
ตลอดปีท่ีผ่านมาและขอบคุณ
เ พ่ือน ๆ ทุกคนท่ีคอยเป ็น
ก�าลังใจให้ผมครับ
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๖

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Speexx
ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๒๙) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ช้ัน ๖ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา
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โครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนงบประมาณเงินรายได้
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณแผ่นดิน  

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา



๘ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘ ประจำาวันที่ ๑๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

พิธีน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ เนื่องในวันคล้�ย 
วันสวรรคต ๑๓ ตุล�คม พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร 

มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา 


